

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHỢ MỚI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2032/UBND-TH  
V/v giải quyết, phản hồi dư luận xã hội  
tháng 7/2023

Chợ Mới, ngày 02 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam An Giang;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Căn cứ Báo cáo số 789/BC-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 7 năm 2023.

Căn cứ Công văn số 4431/VPUBND-KGVX ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc trả lời phản ánh của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Căn cứ Công văn số 2890/STNMT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc trả lời nội dung phản ánh của Nhân dân trong tỉnh tháng 7 năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới phản hồi như sau:

**1. Đối với nội dung** "*Dư luận phản ánh, Ban Giám đốc Hợp tác xã ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới hợp đồng với nông dân bơm nước để chống úng lúa, nhưng thực tế lại không quan tâm, không có động thái khởi động bơm tiêu, từ đó làm thiệt hại nặng nề năng suất lúa của nông dân, trong khi lúa mùa này đang cao giá*" Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Quới xã Long Điền B trả lời như sau:

Năm 2022 thực hiện chủ trương 2 năm sản xuất 5 vụ, HTX cùng bà con nông dân thống nhất lựa vụ Hè Thu năm 2022 để xuống giống sớm vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 đúng lịch thời vụ. Từ đó vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2023 xuống giống đúng lịch thời vụ đem lại hiệu quả, bà con nông dân rất phấn khởi được mùa, trúng giá. Năng suất vụ Đông Xuân bình quân 7,5 tấn/ha, giá bán 7.100 đồng/kg, vụ Hè Thu 6,5 tấn/ha, giá bán 6.600 đồng/kg.

Đối với việc bơm nước chống úng, theo hợp đồng với bà con nông dân HTX chỉ bơm tiêu úng cho bà con vào vụ Thu Đông hằng năm, nên việc bơm chống úng vụ Hè Thu không có chuẩn bị trước.

Vụ Hè Thu năm 2023 vừa rồi, do thời tiết diễn biến thất thường trước khi thu hoạch khoảng 10 ngày trời có mưa, giông làm cho một số diện tích đất lung, nà bị ngập và đổ ngã. Do không có chuẩn bị trước, nên việc chủ động chủ động bơm tiêu úng theo yêu cầu của bà con có chậm 1, 2 ngày. Tuy chậm nhưng với sự quyết tâm của HTX cũng đã đảm bảo bơm tiêu, úng kịp thời không để diện tích nào của bà con bị thiệt hại.

Đây cũng là những hạn chế, thiếu sót của Ban Giám đốc HTX, cũng là bài học kinh nghiệm cho HTX trong thời gian tới để có khâu chuẩn bị chống úng trong sản xuất tốt hơn.

**2. Đối với nội dung:** *"Qua phản ánh của dư luận, vấn đề ô nhiễm môi trường từ một số hộ cất nhà trên sông, kênh rạch vẫn còn diễn ra. Dư luận mong muốn ngành chức năng cần kiên quyết xử lý các hộ cất nhà trên sông, kênh, rạch hiện nay để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường".*

Chợ Mới là huyện cù lao, người dân sống dọc theo các tuyến sông, kênh, rạch và việc xây dựng nhà ở trên sông, kênh, rạch và sinh sống ổn định từ trước còn nhiều. Đa số các căn nhà tạm và lều xây cất vi phạm hành lang, sông, kênh, rạch là các hộ dân nghèo, làm thuê, mua bán nhỏ lẻ, bán hàng rong...

Do đó, huyện luôn quan tâm đến công tác quản lý xây dựng nhà ở trên sông, kênh, rạch, cụ thể: hàng năm đều ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; nhà ở sông, kênh, rạch trên địa bàn các xã, thị trấn (*Công văn số 512/UBND-ĐTĐXD ngày 16/3/2016 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Công văn số 1347/UBND-ĐTĐXD ngày 11/8/2017 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Công văn số 169/UBND-KT ngày 08/02/2017 về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn huyện Chợ Mới; Công văn số 1025/UBND-KT ngày 22/6/2018 về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Công văn số 566/UBND-ĐTĐXD ngày 17/4/2019 về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; công văn số 874/UBND-KT ngày 03/6/2019 Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn huyện Chợ Mới; Công văn số 714/UBND-ĐTĐXD ngày 17/01/2020 về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện và Công văn số 638/UBND-ĐTĐXD ngày 24/3/2020 về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện (lần 2); Công văn số 3439/UBND-KT ngày 30/12/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng và công tác quản lý, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện; Công văn số 1194/UBND-ĐT ngày 19/5/2022 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác chống thất thu thuế xây dựng kiểm tra, rà soát các khu dân cư tự phát trên địa bàn các xã, thị trấn; Công văn số 1273/UBND-ĐT ngày 26/5/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng; nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn; Công văn số 1199/UBND-ĐT ngày 07/6/2023 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; nhà ở sông, kênh, rạch trên địa bàn các xã, thị trấn; Công văn số 1618/UBND-KT ngày 31/7/2023 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Chợ Mới). Đồng thời, triển khai Quyết định 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đến UBND các xã thị trấn áp dụng thực hiện. Nhằm hạn chế phát sinh mới nhà trên sông, kênh rạch, và hạn chế phát sinh những vấn đề liên quan đến môi trường, sạt lở bờ sông,....*

Bên cạnh đó, từ năm 2022 đến nay UBND huyện đề ra chỉ tiêu thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa UBND các xã, thị trấn với UBND huyện về phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời việc xây cất nhà ở, nhà tạm, công trình, hàng quán, lều

trại trên sông, kênh rạch mới phát sinh nhằm hạn chế tình trạng xây cất nhà ở, nhà tạm, công trình, hàng quán, lều trại trên sông, kênh rạch trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở các quy định, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và sự nỗ lực của ngành các cấp và UBND các xã, thị trấn trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình xây dựng nhà vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện Chợ Mới như sau: Qua số liệu rà soát đến 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện có **2.146 căn** nhà ở ven sông, kênh, rạch, **giảm 14 căn** so với 6 tháng cuối năm 2022 (**2.160 căn**), cụ thể đã thực hiện di dời vào cụm tuyến dân cư vượt lũ là **02 căn** và 12 căn do các hộ tự di dời.

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ cất nhà trên sông, kênh, rạch, hằng năm UBND huyện chỉ đạo các ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, nói không với rác thải nhựa dùng một lần; đồng thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hành vi vứt rác, xả rác thải, nước thải không đúng nơi quy định. Mặc dù tình trạng người dân vứt rác trực tiếp ra sông, kênh, rạch đã giảm đi đáng kể so với thời điểm trước đây nhưng thỉnh thoảng vẫn còn diễn ra do một bộ phận người dân chưa thay đổi được thói quen, nhận thức.

**\* Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới:**

**- Nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường**

+ Chỉ đạo các ngành có liên quan, UBND xã, thị trấn tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc phân loại, thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện lối sống thân thiện với môi trường trong sinh hoạt hàng ngày như sử dụng các loại bao gói dễ phân huỷ trong tự nhiên, các sản phẩm có gắn nhãn sinh thái, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng bao bì nilon khó phân huỷ; thông qua việc lồng ghép vào các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường trong năm. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ nhất là cấp tiểu học, qua đó xây dựng một thế hệ trẻ có trình độ, ý thức về bảo vệ môi trường.

+ Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 25, Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

**- Nhiệm vụ, giải pháp về công tác quản lý xây dựng không để phát sinh mới nhà trên sông, kênh, rạch:**

+ Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 31/UBND-ĐTĐD ngày 11/01/2016 và Văn bản số 1055/UBND-KTN ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà ở trên sông, kênh, rạch; Công văn số 627/SXD-QLN&HTKT ngày 09/3/2021 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, xử lý nhà ở trên sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh; Công văn số 714/UBND-ĐTĐD ngày 17/01/2020 về việc

tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Quyết định 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang và các văn bản khác có liên quan đến UBND các xã, thị trấn áp dụng thực hiện; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, vận động người dân không xây dựng mới, tái cát nhà ở trên hành lang bảo vệ an toàn đường bộ, hành lang sông, kênh, rạch và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

+ Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm việc phát sinh nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn; kiên quyết không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm, cát mới; xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ, sông, kênh, rạch, giao cấp xã quản lý và chịu trách nhiệm khi để xảy ra lấn chiếm.

*Đối với trường hợp xây dựng mới:* cần kiên quyết hơn nữa trong việc xử phạt, xử lý theo hướng tăng tính răn đe, xử phạt, buộc phá dỡ các trường hợp cố tình vi phạm.

*Đối với trường hợp tái cát:* trường hợp các hộ khó khăn về nhà ở, đất ở cần lập biên bản xác định, ghi nhận hiện trạng, khoanh vùng và không cho phát sinh coi nói, lấn chiếm. Trường hợp các hộ có điều kiện về nhà ở, đất ở nhưng vẫn lấn chiếm, thì vận động tháo dỡ, kiên quyết xử lý di dời. Đối với vật kiến trúc như kho bãi, dựng lều trại, mái che,... cần kiên quyết xử lý tháo dỡ.

+ Kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, vận động các mạnh thường quân trong công tác hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng sống ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở.

Trên đây nội dung phản hồi dư luận, nguyện vọng Nhân dân tháng 7 năm 2023 liên quan đến huyện Chợ Mới./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh An Giang;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ VN huyện Chợ Mới;
- Phòng: NN&PTNT, TNMT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đoàn Thanh Lộc**